

Căn phòng An toàn Khí hậu Yarra

Ngôi nhà của quý vị có quá nóng vào mùa hè hay quá lạnh vào mùa đông hay không?

Nếu quý vị đang nhận các dịch vụ hỗ trợ cho tình trạng sức khỏe mà nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh có thể gây ra các rủi ro, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận được khoản nâng cấp năng lượng miễn phí trị giá lên đến 10.000 đô la để nâng cấp một căn phòng trong nhà quý vị nhằm duy trì nhiệt độ thoải mái trong những ngày nóng và lạnh.

Tùy vào ngôi nhà của quý vị, việc nâng cấp có thể bao gồm cách nhiệt, chống gió lùa để bịt kín các khe hở và vết nứt, máy điều hòa nóng lạnh hai chiều tiết kiệm năng lượng, và các thứ khác nữa.

Chương trình này được thiết kế để giúp quý vị:

- Cải thiện tình trạng thoải mái và sức khỏe của quý vị
- Giảm hóa đơn năng lượng
- Làm cho ngôi nhà của quý vị thích nghi hơn với nhiệt độ khắc nghiệt

Quý vị không phải tốn kém khi tham gia chương trình.

Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận tài trợ của chương trình Căn phòng An toàn Khí hậu, quý vị phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

- Sống tại City of Yarra và từ 18 tuổi trở lên
- Sở hữu nhà riêng, thuê nhà hoặc sống trong nhà ở cộng đồng (Nhà Chính phủ của Chính phủ Tiểu bang không hội đủ điều kiện)
- Có một trong các thẻ chiết giảm của Liên bang được liệt kê bên dưới.



- Quý vị hoặc ai đó trong gia đình quý vị hiện đang nhận các dịch vụ hỗ trợ cho một căn bệnh mãn tính mà các đợt nắng nóng và/hoặc giá lạnh khắc nghiệt có thể khiến họ gặp nguy cơ.*
- Sống trong ngôi nhà hiện không có ít nhất một phòng có thể được sưởi ấm và làm mát hiệu quả và tiết kiệm, và phòng này có thể lắp đặt được các nâng cấp năng lượng của chương trình một cách an toàn. Thông qua chương trình, quý vị sẽ được đánh giá năng lượng căn nhà để xác định điều này.

Nếu quý vị sống trong một bất động sản hoặc căn hộ chung cư cho thuê, quý vị cũng phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Nếu quý vị sống trong một căn hộ chung cư hoặc căn hộ biệt lập có công ty chủ quản, thì chỉ được lắp đặt những nâng cấp không cần sự chấp thuận của công ty chủ quản.
- Nếu quý vị thuê nhà hoặc sống trong nhà ở cộng đồng, chủ nhà của quý vị sẽ cần phải cho phép để lắp đặt các nâng cấp.



Các Mốc thời gian của Chương trình

Tháng 12 năm 2024 - Tháng 1 năm 2025	Đăng ký mong muốn của quý vị ngay để việc nâng cấp bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Vào tháng 1, đối tác dự án của chúng tôi sẽ gọi điện để kiểm tra điều kiện hội đủ ban đầu của quý vị
Tháng 2 - Tháng 3 năm 2025	Quý vị điền vào biểu mẫu đăng ký tham gia và khảo sát. Nhân viên Thẩm định Năng lượng Nhà ở sẽ đến nhà quý vị để xác nhận rằng ngôi nhà của quý vị có thể được nâng cấp một cách an toàn và xác định những nâng cấp tốt nhất cho Căn phòng An toàn Khí hậu của quý vị. Quý vị sẽ nhận được bản sao của đánh giá này.
Tháng 3 - Tháng 6 năm 2025	Được sự đồng ý của quý vị, chúng tôi sẽ sắp xếp việc lắp đặt nâng cấp năng lượng an toàn bởi những người thợ có giấy phép hành nghề. Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp nhiều nâng cấp trong cùng một ngày để giảm thiểu sự gián đoạn cho quý vị. Những người lắp đặt sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng các nâng cấp năng lượng mới của mình. Đối tác dự án của chúng tôi sẽ gọi điện cho quý vị để trả lời các câu hỏi. Sau khi quý vị có thời gian sử dụng Căn phòng An toàn Khí hậu, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị hoàn thành một cuộc khảo sát tiếp theo.

Chương trình Nâng cấp Năng lượng Nhà ở Yarra

Nếu không đủ điều kiện tham gia chương trình Căn phòng An toàn Khí hậu của Yarra, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp tối đa 3000 đô la để ngôi nhà của quý vị thoải mái hơn trong thời tiết nóng và lạnh, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng hoặc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.

Chương trình Nâng cấp Năng lượng Nhà ở Yarra cung cấp một số khoản trợ cấp hạn chế cho những người có thể chiết giảm và thẻ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện, để cải thiện nhà ở có thể giúp giảm hóa đơn năng lượng, cải thiện sự thoải mái và sức khỏe của quý vị, đồng thời giảm lượng khí thải, bao gồm cách nhiệt, chống gió lùa, năng lượng mặt trời, máy điều hòa hai chiều nóng lạnh, hệ thống nước nóng bơm nhiệt điện hiệu quả, v.v.

Cách nộp đơn

Truy cập yarracity.vic.gov.au/climate-safe-rooms hoặc gọi số **03 9205 5555**.

Để được thông dịch viên giúp đỡ, hãy gọi số 03 9280 1940.

Nhân viên chăm sóc tại nhà của quý vị cũng có thể giúp quý vị nộp đơn.

***Ví dụ về tình trạng sức khỏe đủ điều kiện bao gồm:** hen suyễn dai dẳng nghiêm trọng, bệnh tim mạch, bại não, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), tiểu đường, đau xơ cơ, bệnh thần kinh vận động (MND), bệnh thận, lupus, phù bạch huyết, đa xơ cứng (MS), bệnh Parkinson, hội chứng bại liệt/hậu bại liệt, liệt tứ chi/liệt nửa người, bệnh hô hấp nghiêm trọng, viêm khớp dạng thấp hoặc tình trạng cơ xương nghiêm trọng khác, xơ cứng bì hoặc tình trạng sức khỏe y tế hoặc tâm thần khác khiến quý vị có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, theo xác nhận của chuyên gia y tế hoặc chuyên gia y tế cộng đồng.